



Theo dòng sự kiện

Lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh năm 2019.
Nguồn: hanoimoi.com.vn.

Kỷ niệm

**111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021),
1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2021)
và 52 năm Ngày hy sinh nữ liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng
(17/3/1969 - 17/3/2021)**

❖ H.O (tổng hợp)

Trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước, giữ nước và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, rất nhiều tấm gương về nữ anh hùng, liệt sĩ, những người mẹ, người chị đã lập nên những chiến công lừng lẫy, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc và truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam. Cảm kích trước sự kiên cường, dũng cảm tham gia các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Bác đã dành những vần thơ đầy trân trọng ca ngợi truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường - Đánh đông dẹp bắc làm gương để đời”.

Nhìn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ vào cuối thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa tư bản đã định hình một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ phát triển, thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Bọn chủ tư bản lợi dụng sức lực của phụ nữ, trẻ em, trả lương rẻ mạt làm cho đời sống của phụ nữ và trẻ em cực khổ, điều đứng. Căm phẫn trước sự áp bức tàn bạo bất công đó, ngày 08/3/1899, tại hai thành phố Chicago và New-York (Mỹ) đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may, đòi tăng lương, giảm giờ làm. Mặc dù bị thẳng tay đàn áp, đuổi ra khỏi nhà máy nhưng chị em công nhân vẫn đoàn kết, bền bỉ đấu tranh, buộc bọn chủ tư sản phải nhượng bộ. Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động Mỹ cũng như phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới. Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế Xã hội chủ nghĩa họp tại Copenhagen (Thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 hàng năm làm ngày “Quốc tế phụ nữ”, với mục đích là ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu rất cụ thể và thiết thực đó là: ngày làm việc 8 giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Từ đó đến nay, ngày 8/3 trở thành ngày hội của phụ nữ toàn thế giới và được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú; thể hiện sự đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng, là ngày biểu dương ý chí đấu tranh và sức mạnh đoàn kết, tập hợp lực lượng của phụ nữ tiến bộ khắp nơi trên thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em toàn cầu.

Ở Việt Nam, ngày 8/3 hàng năm còn là dịp kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh

đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Vào mùa Xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa với lời hịch thiêng liêng “Đền nợ nước, trả thù nhà” đã nhận được sự hưởng ứng của các Lạc hầu, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa như bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), bà Lê Chân (Hải Phòng), bà Bát Nàn (Thái Bình), bà Lê Thị Hoa (Thanh Hóa), bà Thánh Thiên (Hà Bắc). Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi với lực lượng ngày càng lớn mạnh. Trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, nghĩa quân đã đập tan chính quyền đô hộ. Tướng giặc Tô Định phải cải trang bằng cách cắt tóc, cạo râu tìm đường bí mật tẩu thoát về nước. Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và Nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương và đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ngày nay). Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại một lần nữa ra quân, phất cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa lần này chỉ kéo dài được 02 năm do thế và lực của ta và địch chênh lệch quá lớn. Hai Bà đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh anh dũng để giữ tròn khí tiết của mình, bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Mặc dù, chỉ giành độc lập trong thời gian ngắn nhưng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc cao cả.

Có thể nhận định, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn là một minh chứng cho sức mạnh lớn lao, khả năng phi thường của người Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang sử oanh liệt này sẽ mãi mãi được lưu truyền cho muôn đời con cháu mai sau. Hàng năm, vào ngày 06/2 (âm lịch) là ngày giỗ hay là lễ hội tưởng nhớ Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng được coi là anh hùng dân tộc của Việt Nam và được thờ cúng tại nhiều đền thờ,



Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng

trong đó lớn nhất là Đền Hai Bà Trưng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và đền Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội - quê hương của Hai Bà.

Tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của người phụ nữ, Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng (Phùng Thị Hoa) - người nữ chiến sĩ biệt động thành phố Cần Thơ đã làm nên những trang sử hào hùng về phụ nữ đất Việt. Liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng sinh năm 1951, tại xã Vĩnh Thuận, huyện Hồng Vân, tỉnh Rạch Giá. Được sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống cách mạng, cha mẹ đều là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Rời ghế nhà trường năm 17 tuổi, Nguyễn Việt Hồng sinh gia nhập quân đội cầm súng chiến đấu. Với lòng quyết tâm và ý chí kiên cường của chị, năm 1968 Nguyễn Việt Hồng được gia nhập vào đội biệt động, hoạt động bí mật trong nội ô thành phố Cần Thơ, nơi địch phòng thủ rất nghiêm ngặt. Đầu năm 1969, để phối hợp chiến đấu với mặt trận, Nguyễn Việt Hồng được giao nhiệm vụ đặt mìn tại cư xá Mỹ ở đường Quang Trung, mìn đặt đúng vị trí, nhưng đã đến giờ mà mìn

không nổ, lo lắng sợ địch phát hiện trận đánh sẽ không thành, chị quyết định quay trở vào lấy quả mìn ra để sửa chữa và sẽ trở lại đặt mìn một lần nữa. Bất chấp nguy hiểm, chị vào tận nơi mang được quả mìn ra tới phố, bất ngờ mìn nổ, hai chân chị bị thương rất nặng và chị đã hy sinh vào ngày 17/3/1969. Chị Nguyễn Việt Hồng đã nêu cao tấm gương chiến đấu kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự hy sinh anh dũng của chị là tấm gương sáng ngời, là bài học sống động, hào hùng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ngày 10/02/1970, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định truy tặng Nguyễn Việt Hồng - Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất và danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng.

Cứ đến tháng 3 hàng năm, chúng ta lại nhớ về Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, nhớ về những tấm gương nữ anh hùng bất khuất của dân tộc Hai Bà Trưng, nữ liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng... để thêm một lần ngẫm lại các chiến tích, tự hào về truyền thống yêu nước của Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi người phụ nữ khẳng định bản thân mình, tiếp tục truyền lửa, phát huy truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, truyền thống của phụ nữ Cần Thơ, cống hiến làm rực rỡ hơn nữa phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, là người phụ nữ có lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu, đáp ứng yêu cầu công cuộc cách mạng mới, tiếp tục khẳng định vị thế và bản sắc của phụ nữ xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho phụ nữ Việt Nam ■

Tài liệu tham khảo:

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đất Tây Đô - Cần Thơ, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội 2004.